

Lễ giao giải trực tuyến: “Vinh danh tài năng – Ươm mầm tri thức” – Đợt 2

Phần 4: Bế mạc buổi lễ

Mai Anh: Chương trình của chúng ta sẽ đến với phần bế mạc của buổi lễ. Và sau đây, tôi xin được mời bà Hoàng Thị Thái Hà sẽ có đôi lời phát biểu trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình. Và xin mọi người đợi trong giây lát để chúng tôi có thể đổi màn hình.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Cảm ơn MC rất là nhiều, hy vọng bạn 2P sẽ sử dụng cái voucher 300.000đ để săn sale, kíp săn sale cho ngày 9 tháng 9 ngày hôm nay. Để bế mạc chương trình, thì thay mặt IDP, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đối tác HSBC Premier, đặc biệt là ông Thái Đức Huy - Giám đốc tiếp thị; bà Nguyễn Thanh Trang - Trưởng bộ phận marketing phân khúc khách hàng cao cấp; ông Nguyễn Thái Hoàng - Giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc đã tham gia, ông là người tham gia trong các phần làm giám khảo của cuộc thi vòng 2 của Đợt hai; ông Quán Ngọc Tuấn - Giám đốc chi nhánh Hà Nội; ông Đặng Quốc Dũng - Trưởng bộ phận marketing phân khúc khách hàng cá nhân; và bà Lê Thị Phước Diễm - bộ phận marketing đã hỗ trợ cho tôi rất là nhiều để thực hiện khi này.

Ngoài ra, về phía IDP, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp của tôi. Đầu tiên là tôi xin trân trọng cảm ơn bà Lê Muôn Xuân-Giám đốc bộ phận IELTS toàn quốc; bà Lê Lan Anh-Trưởng Văn phòng IDP Triệu Việt Vương, Hà Nội; bà Trần Ngọc Trâm - Trưởng Văn Phòng IDP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Kiều Thơ - Trưởng văn phòng IDP quận 5; bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Trưởng văn phòng IDP quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và văn phòng trực tuyến của phía Nam; ông Huỳnh Dur Lộc - Trưởng văn phòng IDP quận 1 của thị trường Mỹ, Canada, và UK; bà Trương Thị Mai Phương - Quản lý thị trường Úc và New Zealand toàn quốc; bà Mai Thanh Hà - Quản lý thị trường Ireland toàn quốc; bà Nguyễn Thị Anh Thư - Quản lý thị trường Canada, Mỹ toàn quốc; bà Phạm Mai Ngọc - Quản lý thị trường Anh và Ireland khu vực phía bắc; bà Trần Nam Phương Bảo Ngọc - Trưởng bộ phận SES toàn quốc; bà Bùi Xuân Thanh - Quản lý bộ phận marketing; bà Trần Nguyễn Gia Khanh -Quản lý Content, Social Media; và MC của tôi, đó là Anh Võ, bạn đã làm việc rất tích cực để có thể là giúp cho cái cuộc thi này thực hiện rất là thành công. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và chúng tôi cũng xin kính chúc các quý vị đại biểu đối tác từ HSBC và IDP, cũng như kính chúc các phụ huynh cũng như các em học sinh dồi dào sức khỏe và thành

công trong công việc. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái event sắp tới để mang lại cho các học sinh của Việt Nam có nhiều cơ hội để cho cánh ước mơ du học.

Mai Anh: Vâng ạ. HSBC Premier và IDP chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khách hàng, quý phụ huynh, học sinh đã đồng hành và tạo điều kiện giúp cho thế hệ trẻ thực hiện hoài bão tri thức của mình. Và xin được cảm ơn các vị giám khảo đã hỗ trợ thực hiện chương trình và chắc chắn rằng trong thời gian tới HSBC Premier và IDP sẽ luôn tiếp tục truyền cảm hứng và thúc đẩy cho các bạn trẻ khám phá tiềm năng trở thành những hệ tiên phong. Vì vậy, quý phụ huynh và học sinh có thể liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào để được hỗ trợ các dịch vụ chuyên biệt cho nhu cầu của quý khách. Ông Thái Đức Huy đến từ HSBC có đôi lời chia sẻ trước khi chúng ta kết thúc chương trình này ạ. Xin mời ông.

Ông Thái Đức Huy: Cảm ơn chị Hà, cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự cái buổi lễ trao giải hôm nay. Chắc cũng hơi trễ rồi, thì chương trình cũng đưa những cái rất là hay, chị Hà, Trang, rồi tất cả các bạn chia sẻ. Thì mong rằng đây là một cái phần rất là nhỏ từ HSBC và IDP hỗ trợ các bạn và mong rằng tất cả những ước mơ của các bạn sẽ được hiện thực. Và mong các bạn sẽ đóng góp và về Việt Nam để chúng ta có xây dựng một cái tương lai đẹp cho Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. All the best to you. Thank you.

Mai Anh: Xin cảm ơn các anh chị, xin cảm ơn quý khách hàng, và cảm ơn các bạn thí sinh đã có mặt trong các buổi lễ ngày hôm nay. Đối với những bạn được nhận giải thưởng thì Ban Tổ Chức sẽ gửi Email đến các bạn để hướng dẫn về việc nhận giải thưởng này, thì các bạn sẽ vui lòng kiểm tra Email của mình nha. Và bây giờ tôi xin được kết thúc chương trình trao thưởng buổi lễ ngày 9 tháng 9. Xin được chúc mọi người một đêm vui vẻ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Ông Thái Đức Huy: Thank you.

Bà Nguyễn Thanh Trang: Thank you, chào mọi người.